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 “ประมวลรัษฎากรที่ดีและเปนธรรมในมุมมองของภาคเอกชน” 
 

 ดิฉันเห็นความสําคัญของโครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรษัฎากร    เพราะจะ
เปนประโยชนตอประชาชนผูเสียภาษีเปนอยางมาก  และในการที่จะดําเนินงานโครงการให
ประสบผลสําเร็จตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยการเผยแพร 
ประชาสัมพันธสรางความเขาใจตอคนทกุกลุม   ดิฉันจึงยินดีรวมทํางานใหกับมูลนิธิเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร  โดยรับหนาที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานดานกิจกรรม
และประชาสัมพันธ   ซึ่งที่ผานมามูลนิธิฯไดจัดใหมีการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากบุคคล
หลายกลุม เชน  กลุมอุตสาหกรรม  สภาวิชาชีพตางๆ  นักกฎหมาย ฯลฯ  และประชาสัมพันธ
โครงการตามสื่อตางๆ อาทิ จัดรายการสนทนาทางโทรทัศนและวทิยุ  ขอมูลที่ไดรับการสัมมนา
จะไดนําไปใชประกอบการวจัิยในการปรับปรุงประมวลรษัฎากรตอไป 

 


